

*กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง
สีขาวเท่านั้น*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

แบบฟอร์ม **II** แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

18

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

29

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2563

จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

9

คิดเป็น 50.00%

จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

12

คิดเป็น 41.38%

วันที่ส่งรายงาน

17 ธ.ค. 62

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
1	นายรินทร์ สหสันติเวช	ปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
2	นายเทอดเกียรติ ปิภรณ์	ปศุสัตว์อำเภอปะทิว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
3	นายวัลลภ พจนวิชัย	ปศุสัตว์อำเภอสวี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวี	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
4	นายสามารถ เลาห์ประเสริฐ	ปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
5	นายภาสพงศ ทองย้อย	ปศุสัตว์อำเภอหลังสวน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
6	นายสุโข สังข์ฉิม	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละแม	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
7	นายกิตติศักดิ์ วายุนิจ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
8	นายณัฐชัย อติตยกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
9	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา ประพรมมา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ	ข้าราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
10	ว่าที่ร้อยตรีวินัย หวังพัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
11	นายสมมิตร สมบัติบุญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
12	นายสุเทพ ไกลสิกรรม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
13	นายธนาวุฒิ จิตดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
14	นายโกวิทย์ เพชรทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
15	นายจตุรงค์ เขาบาด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
16	นายประจักษ์ เมืองพร้อม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
17	นายอดิสรณ์ แก้วเพ็ชร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
18	นายอำนาจ ชาญนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
19	นายสัมพันธ์ ประเสริฐ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
20	นายอนุพงษ์ อนิโรจน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1
21	นายจรัสศักดิ์ อินทร์แก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	พนักงานราชการ	นายธงชัย หนึ่งสี	การใช้ระบบ Biz Portal สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	การใช้เทคโนโลยี	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	มกราคม 2563	1

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน__" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางสาวนภาพร ชูแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
2	นางนริสา สุหนต์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
3	ว่าที่ร้อยตรีมณฑล เลหาภักดี	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
4	นายพัฒนพงศ์ อติตยกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
5	นายพิชัย โพธิ์กระสังข์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
6	นายโสภณ นาคกล่อม	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
7	นางสาวปรีชาติ มัธยม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
8	นายสมศักดิ์ นวลสม	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
9	นายเสนีย์ จงประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา

10	นายรินทร์ สหสันติเวช	ปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพร	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นายเทอดเกียรติ ปิโรณะ	ปศุสัตว์อำเภอปะทิว	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นายกิตติศักดิ์ วายุนิจ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
13	นายวัลลภ พจนวิชัย	ปศุสัตว์อำเภอสวี	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นายภาสพงศ์ ทองย้อย	ปศุสัตว์อำเภอหลังสวน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นายณัฐชัย อทิตยกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
16	นายสามารถ เล่าห์ประเสริฐ	ปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นายสุโข สังข์ฉิม	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา ประพรมมา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นางบุญพา จามจรี	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
20	นางสาววันเพ็ญ หลวงสุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
21	นายปราโมทย์ ศิลาจันทร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
22	นายณัฐนันท์ บริเพ็ชร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
23	นายอนุพงษ์ อนิโรจน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นายจรัสศักดิ์ อินทร์แก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
25	นางอำพัน เสวกเกิด	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
26	นายวุฒินันท์ จีบบรรจง	นักวิชาการสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
27	นายพงษ์ศักดิ์ ยุ่งไธสง	นักวิชาการสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
28	นายสุพิศ ชูใหม่	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
29	ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หวังพัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
30	นายสมมิตร สมบัติพิบูลย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
31	นายสุเทพ ไถ่สิกรรรม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
32	นายธนาวุฒิ จิตดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
33	นายโกวิทย์ เพชรทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
34	นายจตุรงค์ เขาบาท	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
35	นายประจักษ์ เมืองพร้อม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว

36	นายอดิสรณ์ แก้วเพ็งกรอ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
37	นายอำนาจ ชาญนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
38	นายสัมพันธ์ ประเสริฐ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
39	นายพัฒนา คงสองเมือง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
40	นายมนรัตน์ ยมขวัญเมือง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
41	นายมานิชญ์ สังข์แก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
42	นายสุรสิทธิ์ ล่องหลง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
43	นายเอนก ไชยชนะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
44	นายถาวร แก้วทวงค์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
45	นายประภาส พจนวิชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
46	นายประเสริฐ หนูทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา
47	นายวัชรินทร์ แมนหนู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ยังไม่มีแผนการพัฒนา